

Số: /BQLKKT-ĐTDN

Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2023

V/v phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu hỗ trợ Công nghệ, Thông tin, Tư vấn cho DNNVV

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Long Đức và KKT Định An.

Theo Công văn số 770 /SKHĐT-TTXX ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu hỗ trợ Công nghệ, Thông tin, Tư vấn cho DNNVV.

Trên cơ sở phối hợp, Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai 02 công văn khảo sát của Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (1) Công văn số 17/CV/HTDN về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV 2023 và (2) Công văn số 18/CV/HTDN về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ Công nghệ, Thông tin, Tư vấn cho DNNVV 2023 đến các doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Về đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV: dự kiến mở 03 lớp với các nội dung như Đào tạo Quản trị kinh doanh; Đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu; Khóa trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Kinh phí: NSNN hỗ trợ 70%, học viên đóng góp 30% (miễn phí cho học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội) - *Chi tiết các chuyên đề đào tạo theo Công văn số 17/CV/HTDN.*

2. Về hỗ trợ DNNVV: Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (*Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng*); Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí: Tỷ lệ NSNN hỗ trợ và DNNVV đối ứng theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ và Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh - *Chi tiết về Chương trình hỗ trợ theo Công văn số 18/CV/HTDN.*

Các doanh nghiệp truy cập trang website của Ban Quản lý Khu kinh tế tại đường dẫn: <https://teza.travinh.gov.vn> vào mục Thông tin chỉ đạo điều hành để tải về và biết chi tiết nội dung Công văn số 17/CV/HTDN và Công văn số 18/CV/HTDN.

Nhằm hỗ trợ cho các DNNVV nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nắm được thông tin về nhu cầu mà các DNNVV trên địa bàn cần hỗ trợ về Công nghệ, Thông tin, Tư vấn để Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam bố trí kinh phí cho các

hoạt động và chuyên gia có kinh nghiệm phù hợp hỗ trợ cho DNNVV. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Quý doanh nghiệp có nhu cầu, xem xét đăng ký tham gia theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm Công văn số 17/CV/HTDN và Công văn số 18/CV/HTDN.

Thông tin đăng ký vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 25/5/2023**, theo địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh) hoặc qua địa chỉ email: [thanhtham1272@gmail.com](mailto:thanhtham1272@gmail.com). Mọi thắc mắc liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. Điện thoại: 02943.753.839 gặp Bà Phan Ngọc Thanh Thắm.

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Biên tập Website BQLKKT (p/h);
- Lưu: VT, ĐTDN.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lưu Văn Nhạnh**